

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1994 /SNV-TCBC
V/v hướng dẫn, triển khai thực
hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP
ngày 07/10/2020 của Chính phủ

Gia Lai, ngày 03 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Pleiku;

Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Văn bản số 5805/BNV-TCBC ngày 04/11/2020 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP (có sao gửi kèm theo), kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 128/VP-TB ngày 26/11/2020, xét thực tế hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn là thành viên UBND tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP như sau:

1. Các sở, huyện, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ các quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP để rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bộ máy bên trong đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của Nghị định 120/2020/NĐ-CP, báo cáo cấp thẩm quyền hoặc chủ động quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại theo thẩm quyền phân cấp. Nghiên cứu việc thành lập Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Kế thừa kết quả sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 64-CTr/TU của Tỉnh ủy. Các sở, huyện báo cáo đánh giá đúng kết quả, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp đã sắp xếp so với trước và gắn với thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, phân tích kỹ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện mô hình mới và đề xuất giải pháp tháo gỡ (nếu có).

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng đủ tiêu chí số lượng người làm việc tối thiểu nhưng cần thiết phải giữ lại theo pháp luật chuyên ngành thì chủ động trao đổi với Sở Nội vụ và cung cấp các văn bản quy định cụ thể để xem xét thống nhất.

4. Việc rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập cần lưu ý rà soát, sắp xếp đúng số lượng cấp phó và việc sắp xếp bộ máy bên trong theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP. Đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; UBND cấp huyện chủ động quyết định cụ thể số lượng cấp phó, số

lượng phòng (nếu có) của đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo thẩm quyền được phân cấp.

Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan, địa phương quan tâm, thực hiện và gửi kết quả (kèm theo biểu mẫu) về Sở Nội vụ trước **ngày 12/02/2021** để kịp trình cấp thẩm quyền xem xét, xử lý theo tiến độ quy định. Cơ quan, địa phương nào không gửi đầy đủ, chuẩn xác thì chịu trách nhiệm giải trình trước UBND tỉnh.

Một số nội dung định hướng cần lưu ý dưới đây.¹

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì quý cơ quan, đơn vị liên hệ với phòng Tổ chức Biên chế - Sở Nội vụ qua số điện thoại 0269.3718009 để được hướng dẫn, giải thích thêm.

Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Phòng Nội vụ cấp huyện (thực hiện);
- Lưu VT, TCBC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Tiến

¹ 1-Việc đề xuất sáp nhập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ do Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án (xác định đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ mức độ 2) gửi về Sở Nội vụ trước ngày **12/12/2020**.

2-Việc thành lập lại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phải đảm bảo đúng quy định thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động xây dựng Đề án (xác định đơn vị sự nghiệp công lập mức độ 1) gửi về Sở Nội vụ trước ngày **15/12/2020**.

3-Về việc tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đạm San sau khi sáp nhập với Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch: đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có báo cáo đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp này và đề xuất hướng xử lý, gửi về Sở Nội vụ trước ngày **31/12/2020**.

4-Các đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Giống Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ.. không đủ số lượng người làm việc tối thiểu, các sở ngành chủ động tham khảo ý kiến bằng văn bản của cơ quan Trung ương, các địa phương bạn để đề xuất mô hình sáp nhập phù hợp.